



ที่ ศธ 0506(3)/ว 1400

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

10 พฤศจิกายน 2553

เรื่อง การประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2551 - 2552 จำนวน 1 ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 - 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาในอนาคตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาแก่สถานศึกษาอื่น รายละเอียดโครงการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอเชิญชวนสถาบันของท่านเข้าร่วมโครงการประกวดฯ โดยส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ไปยังสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้ สถาบันที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง และได้รับการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

mmme 

(นางเน่งน้อย พัวพัฒนกุล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
โทรศัพท์ 0-2610-5373, 0-2610-5453
โทรสาร 0-2354-5491, 0-2354-5530

โครงการประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2551 - 2552

หลักการและเหตุผล

มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และมาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 โดยสาระสำคัญคือให้หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิมโดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน และในส่วนของอุดมศึกษากำหนดให้คณะวิชาและสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งรายงานประจำปีดังกล่าวนี้ถือเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในที่เป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สถานภาพของสถานศึกษาในมุมมองของตนเอง ทำให้สถานศึกษาได้เห็นถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา รวมทั้งสะท้อนให้เห็นแนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ ของสถานศึกษา ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลนำไปสู่การกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อีกด้วย

กอปรกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เผยแพร่และส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา การจัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การสนับสนุนงบประมาณการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน การสนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (CHE QA Online System) เพื่อให้สถาบันการศึกษาสามารถจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ริเริ่มให้มีการประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 ขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2551 และมีพิธีประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2550 ได้มาตรฐานในการประชุมวิชาการระดับชาติ “2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย” เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และได้มีการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั้งในรูปแบบนิทรรศการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปฏิบัติจริง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสถาบันอุดมศึกษาทุกสังกัด และมีส่วนกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาต้นตัวที่จะดำเนินการให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ได้มาตรฐาน

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีมาตรฐาน เข้มแข็ง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามแนวทางดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นสมควรให้มีการประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นหลักฐานในการพิจารณา อันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในอนาคต เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้นำผลจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการของสถานศึกษาและยังได้ดำเนินการจัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐาน และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาในอนาคตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. เพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาแก่สถานศึกษาอื่น

หลักฐานที่ใช้ในการประกวด

การประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาใช้รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 และรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ทั้งที่เป็นเอกสารหรือที่รายงานผ่านระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (CHE QA Online System) เป็นหลักฐานในการพิจารณา

กติกาการส่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเข้าประกวด

1. สถานศึกษาที่สามารถสมัครเข้าประกวดเป็นสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทุกสังกัด กระทรวง ทบวง กรม
2. รายงานประจำปีที่ใช้เป็นหลักฐานในการส่งระบบประกันคุณภาพฯ เข้าประกวด ต้องเป็นรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2551 และประจำปีการศึกษา 2552 ทั้งที่เป็นเอกสารที่มีรูปแบบของรายงานประจำปีตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือที่รายงานผ่านระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (CHE QA Online System)

3. การส่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาเข้าประกวดต้องส่งในนามของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดยผู้บริหารระดับสูงสุดของสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามในหนังสือแสดงความจำนงส่งเข้าประกวด

วิธีการส่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเข้าประกวด

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีหนังสือแสดงความจำนงส่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเข้าประกวดไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

เกณฑ์การตัดสิน

1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 - การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นการบูรณาการเข้าไปในการปฏิบัติงานปกติของสถาบัน
 - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปีส่งผลต่อการดำเนินในปีถัดไป
 - การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
 - กระบวนการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา
 - จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นมติเด็ดขาด

รางวัล

1. การมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องในงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2553 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2553
2. การเผยแพร่ผลการประกวดต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่บัดนี้ – 19 พฤศจิกายน 2553	เปิดรับการส่งเข้าประกวด
พฤศจิกายน 2553 – ธันวาคม 2553	พิจารณาคัดเลือก
ธันวาคม 2553	ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา